

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๑๖๓/๒๓๖๐



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑  
ถนนดอนนก อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การประชุมชี้แจงและติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนการเรียนรู้แบบ Electronic-learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ ที่ ศธ ๐๔๑๖๓/๑๖๐๓

ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อโรงเรียนและครูที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบ Electronic-learning ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และมูลนิธิแพชทูเฮลท์ เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และกฎกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินงานของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๖๑ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทำหน้าที่นิเทศ กำกับ ติดตามและร่วมดำเนินงานโครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบ Electronic-learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิตในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความทราบแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ จึงขอเชิญครูในโรงเรียนของท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่ลงทะเบียนเรียนในระบบ และเรียนจบหลักสูตรแล้ว (รายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) เข้าร่วมประชุมตามกำหนดการดังต่อไปนี้

๑. การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการเรียนรู้แบบ Electronic-learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑

๒. การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานสำหรับครูผู้จัดการเรียนรู้แบบ Electronic-learning ในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมมนินทร์-ชูศรี ปัจจักษะภักดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งผู้มีรายชื่อเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพจิตร รักษาธรรม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

โทร ๐-๗๗๒๗-๓๒๙๘ ต่อ ๒๑

โทรสาร ๐-๗๗๒๗-๓๐๗๑